



## NORTH THURSTON PUBLIC SCHOOLS FORM SA PAG-OPT OUT SA MGA ONLINE RESOURCE

Minamahal na mga Magulang/Tagapangalaga ng Batang wala pang 13 taong gulang:

Nagbibigay ang North Thurston Public Schools (NTPS) sa mga mag-aaral ng access sa ilang website, application, at iba pang online resource ng third-party bilang pantulong sa pag-aaral ng mag-aaral (ang “Mga Online Resource”). Maaaring kailangan sa paggamit ng Mga Online Resource ang pagkolekta ng ilang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan (hal., pangalan at apelyido, username, at pandistributong email address ng mga mag-aaral) mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Alinsunod sa pinapahintulutan sa ilalim ng Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), pinapahintulutan ng NTPS ang pagkolektang ito sa ngalan ng mga magulang ng batang wala pang 13 taong gulang, malibang mag-opt out ang magulang/tagapangalag gamit ang form na ito.

**KUNG ISA KANG MAGULANG O TAGAPANGALAGA NG ISA MAG-AARAL NA WALA PANG 13 TAONG GULANG AT GUSTO MONG TUMANGGI SA PAGGAMIT NG IYONG ANAK SA MGA ONLINE RESOURCE, DAPAT MONG I-PRINT ANG FORM NA ITO, PUNAN AT SAKA ITO IBALIK SA OPISINA NG PAARALAN NG IYONG (MGA) MAG-AARAL.**

Tandaan: Dapat na magkumpleto ng hiwalay na form para sa bawat bata.

**PUNAN LANG ANG FORM SA PAG-OPT OUT NA ITO KUNG AYAW MONG GUMAMIT ANG IYONG ANAK NG MGA ONLINE RESOURCE.**

**KUNG HINDI KA MAG-O-OPT OUT GAMIT ANG FORM NA ITO, IPAGPAPALAGAY NA SUMASANG-AYON KA SA AMING PAGPAHINTULOT SA IYONG NGALAN SA PAGGAMIT NG MGA ONLINE RESOURCE AT SA PAGKOLEKTA NG IMPORMASYON MULA SA IYONG ANAK KAUGNAY NG NABANGGIT DITO.**

PAG-OPT OUT:

**AYAW KONG** gumamit ang aking anak ng Mga Online Resource. Nauunawaan kong posibleng maapektuhan ng pag-opt out ang pakikipag-ugnayan ng aking anak sa classroom at sa kanyang kakayahang makibahagi sa ilang partikular na aktibidad sa pag-aaral.

I-print ang Pangalan ng Mag-aaral: \_\_\_\_\_

Paaralan ng Bata: \_\_\_\_\_ Baitang: \_\_\_\_\_

Lagda ng Magulang: \_\_\_\_\_

Telepono ng Magulang: \_\_\_\_\_ Email ng Magulang: \_\_\_\_\_